



กราบเรียนคุณหญิงประณีตศิลป์ ท่านอดีตรองอธิบดีกรม  
ตำรวจ ผมขอใช้ศัพท์เต็ม ๆ วันนี้ก็ตอนแรกทางคุณ  
สมชาย พี่ชุมชนะครับก็โทรประสานงาน นะครับว่า อยาก  
ให้มาพูดเรื่องเศรษฐกิจ ก็เกือบเดือนแล้วครับตอนที่พี่  
สมชายโทรไปก็ ประสานงานโดยตลอด ตอนนั้นก็ยุ่ง  
เพราะว่า ผมเข้าใจว่า อยู่ในช่วงที่ปิดสนามบินต่าง ๆ  
มากมาย พี่สมชายบอกว่าอยากให้พูดเรื่องภาวะ  
เศรษฐกิจปี 52 ในใจก็บอกไม่แน่ใจเหมือนกันว่า  
อยากจะมาพูดในสิ่งที่ เพราะบางครั้งก็อยากจะพูดในสิ่งที่ดี ๆ แต่วันนี้ทุกท่านก็คงทราบภาวะ  
เศรษฐกิจของปี 52 เนี่ย มันคงจะ ยิงที่หลาย ๆ ฝ่าย ได้ประมาณการณ์ ก็ดี หรือว่าได้เห็น  
สัญญาณต่าง ๆ ที่ออกมา แต่สิ่งที่อยากจะฝากในวันนี้ผมคิดว่า เรื่องแรกก็คือว่า ก่อนที่เราจะ  
ตระหนักตกใจ หรือตระหนักตระหนก ในภาวะต่าง ๆ เข้ามา ถ้าเรามีความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น  
เนี่ย เราก็สามารถที่จะหาแนวทางเพื่อป้องกันหรือแก้ไข หรือบรรเทาให้มันไม่รุนแรงกว่าที่คิด



ซึ่งอันนี้ก็มาจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง  
พระราชทานแก่พวกเรามาตั้งแต่ ผมเข้าใจว่าปรัชญานี้มานานแล้ว ตั้งแต่พระองค์ท่านทรงงาน ปี  
นี้สภาพมันก็ทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง แจกที่สำนักพระราชวังและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร  
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ไม่ได้เอามาด้วย แต่เดี๋ยวจะฝากกลับมา  
ให้คุณหญิง

ตรงจุดนี้พระองค์ท่านสอนมายังชัดเจนว่าหลักของคุณธรรม คุณธรรมก็คือสิ่งที่เข้าใจในที่เรา  
ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ก็คือ ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา การปฏิบัติตามศีลต่าง ๆ ไม่มี  
ความโลภ ไม่มีอะไรต่าง ๆ อันนี้ข้อแรกที่จะเป็นภูมิคุ้มกันของเราข้อแรกเลย

อันที่สองพระองค์ทรงพระราชทานในเรื่องของความรู้ ก็คือเราก็ต้องใช้หลักวิชาการต่าง ๆ เข้ามา  
วิเคราะห์พิจารณา

อันสุดท้ายที่สุดผมคิดว่า สำคัญที่สุดสำหรับวิกฤติปี 52 ก่อนที่ผมคงจะพูดคุยว่ามันจะเกิดอะไร  
ขึ้น ก็คือความเพียร ถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งสามหลักเนี่ย ผมคิดว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในปี 40 ที่  
เราผ่านมาได้อย่างสบาย ๆ และก็สามารุชขึ้นมาด้วยขาของเราเองได้ ก็จะสามารถผ่านไป แต่สิ่งที่  
สำคัญที่สุดก็คือกลับมาคิดในคุณธรรมเมื่อ มันผ่านพ้นไปนี่มาเป็นความรู้ นำมาเป็นบทเรียน นี้  
ละคือภูมิคุ้มกันต่อภาวะของระบบการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งในช่วง 2540 นั้น เราพูดถึงเรื่องของโลกาภิวัตน์ ก็มีการตีความเปิดพจนานุกรมกันมากมายว่า  
มันคืออะไร แต่จริง ๆ แล้วเนี่ย พระองค์ท่านทรงทราบแต่พระองค์ท่านขึ้นครองราชย์มา  
60 ปี แล้วทำงานอย่างหนัก พระองค์ท่านรู้ว่าวันหนึ่งประเทศไทยเรา ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใน

ภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคนี้ เป็นจุดซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นจุดซึ่งมีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ อันนั้นคือส่วนที่พระองค์ท่านวางหลักต่าง ๆ ไว้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การศึกษาทั้ง 6 แห่ง ที่พระองค์ท่านทรงทำ และผมก็ภูมิใจที่สุดครับ ตอนที่ผมอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณ 24 ปีแป็บเดียว พี่ซุม นี้ก็เข้าปีที่ 5 ก็เข้าใจตัวเอง ว่าทำไมเลขาธิการสภาพัฒน์ไม่ควรอยู่เกิน 4 ปี พอเข้าปีที่ 5 กราบเรียนตรง ๆ ว่าผมเริ่มเข้าใจในสังขรณ์ควรจะหาวิธีการที่จะไปริเฟรชความรู้อันนั้นเนี่ยการเขียน หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะไม่สร้างนวัตกรรมใหม่ต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสภาพัฒน์เลยทีเดียวกลับมาที่จุดตรงนี้จะเห็นว่าในช่วง 60 ปีที่พระองค์ท่านทรงงานมา ผมใช้ตัวเคพีไอ ง่ายๆ ไปดูปฏิทินแขวนอยู่ตามชาวบ้าน ผมลองสูดสูด 10 แผ่น 6 แผ่นเป็นพระกรณียกิจที่อยู่ในไรรนาในภาคเกษตร ผมก็ภูมิใจมากในช่วงที่อยู่กระทรวงเกษตร ถึงแม้ว่าจะทำงานด้านแผน ทำงานด้านต่างประเทศ แต่ในช่วง 10 ปีหลัง ก็ได้มีโอกาส ได้เข้าไปสัมผัสกับชีวิตจริงของชาวบ้าน เดินอยู่ตามไรรนาต่าง ๆ เดี่ยวจะบรรยายให้ฟังว่าโลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนแปลงอะไร และภูมิคุ้มกันมันหายไปได้อย่างไร

วันนี้ขอกราบเรียนท่านผู้ฟัง ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายว่า คงจะนำความรู้อาแลกเปลี่ยนกันสัก 3 เรื่อง เรื่องแรกก็คือว่า มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร ทำไมเมื่อ 2 เดือนที่แล้วราคาน้ำมันยังอยู่ที่ 150 เหรียญ/บาร์เรล วันนี้ลงไป 35 เหรียญ/บาร์เรล และคนที่ติดตามราคาน้ำมันจะเห็นว่าน้ำมันดูไบเนี่ยสูงกว่าน้ำมัน ดับบลิวทีไอ อะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ ทำไมเลห์แมนบราเธอร์ ก็ยังมีราคาหุ้นที่สูงพอตลาดที่ผ่านมาก็ทุกอย่าง แม้กระทั่ง Treasury US, Treasury bond ตัวเลขล่าสุดยอดขายก็ตกกลงไปคนที่ถือก็ตกไป 8 เปอร์เซ็นต์ อะไรเกิดขึ้นในโลกที่ผ่านมามันถึงมีการเปลี่ยนแปลง กระเทือนโครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว

เรื่องที่สองที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็คือว่า ประเทศไทยละครับ ประเทศไทยเราในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อะไรคือข้อที่ เราเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง 10 ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันได้แล้ว แต่ทำไมวันนี้ผลกระทบถึงภาคเรียลเช็กเตอร์ ถึงเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะ เมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินว่าท่องเที่ยวแน่นอนอันครบคุณหญิงบอกท่องเที่ยว ผมเคยไปจีน ตอนช่วงซาร์ 9 กุมภาพันธ์ จำไม่ผิด 3 ปี ก่อนหน้าที่อยู่ที่สภาพัฒน์ 6 ปีที่เกิดซาร์ เครื่องบินทั้งลำที่ไปที่ปักกิ่ง มีอยู่ประมาณ 10 กว่าคน แอร์พอดที่ท่านอธิบดีบอกมันไม่มีคนเลย แต่ที่นากลัวที่สุดพอลงไปคนปิดจุก ปิดปาก



ตอนนั้นโดนส่งให้ไปเจรจาเรื่องลำไย ที่เราโดนสารเมทาเมดโตรฟอส ไปถึงทางอธิบดีเขาบอกไม่ต้องคุยกันหรอก เราจะปลดให้เลย เพราะว่าท่านเป็นคนแรกที่มาเมืองเราในช่วงนั้น ขณะที่ปักกิ่งตาย 9 คน แต่สิ่งที่นากลัวที่สุดคือกลับมาแล้วเนี่ย จะรู้สึกเลยว่าคนไม่ยากอยู่ใกล้ผม ผมต้องอมปรอทตลอดเวลา ผมมีพาสปอร์ตซาร์ และก็ปีนั้นเรียนวปอ.ปี 45-46 รุ่นวปอ.ไปออสเตรเลีย ผมก็เดินไปบอกวปอ. ผมคงไปไม่ได้เพราะถ้าไปรุ่นวปอ.ต้องโดนกักอยู่ที่

ออสเตรเลีย เพราะว่าช่วงนั้นกลัวมาก และมาดว่า 10 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพัฒน์ปี 2542 ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และสุดท้ายครับในหัวข้อที่ 3 ที่อยากจะกราบเรียนก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจปี 52 อะไรคือวิกฤติที่เราควรจะต้องระมัดระวัง แต่ในวิกฤตินั้นก็ยังมีโอกาสที่เราสามารถจะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้

ผมขออนุญาตวันนี้เตรียมมาแต่ว่า เพาเวอร์พอยท์มา แต่ว่า เพาเวอร์พอยท์เนี่ยเตรียมเกิน 7 วันไม่ได้คุณชม มันเปลี่ยนมันไม่สด แล้วเลขาธิการสภาพัฒน์ได้พูดกันแล้วก็ได้ไปอบรม เมื่อจำปีไม่ผิดเมื่อผมเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ใหม่ ๆ พี่ชมเชิญผมไปที่ตรง ค่ายกับมูลนิธิ ค่ายกับคุณครูทั้งหลายตรง วันนี้ก็ปีที่ 4 4 ปีผ่านไป ก็คงเห็นความทรุดโทรมของผมพอ ๆ กับเศรษฐกิจของประเทศ

สิ่งแรกที่อยากจะกราบเรียนครับว่าช่วงในช่วงการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับ ถ้าทุกคนลองไปค้นดู ช่วงปี 1992 ถ้าปีไทย ก็ต้องบวกไป 543 พ.ศ. 2535 ในขณะนั้นมีการประชุมอันหนึ่งที่ทุกวันนี้อาจจะไม่ได้นึกถึงการประชุมที่เรียกว่า เอิร์ธซัมมิต การประชุมเอิร์ธซัมมิตคือการประชุมที่นำผู้นำของประเทศทั้งหลายทั่วโลกโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีทั้งหลายที่ไปประชุมริโอเดอจาเนโร แล้วก็ออกกฎเกณฑ์กฎระเบียบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมา 3 คอนเวนชันที่สำคัญ

คอนเวนชันแรกคือกฎกติกาที่ออกมาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ตอนนั้นประเทศไทย ผมไม่ได้เข้าไปร่วมปี 92 แต่ว่าโดนสั่งมอบหมายจากท่านปลัดฯ กิติยพงษ์ ให้ติดตามเรื่องนี้ ก็ยังไม่เข้าใจครับว่าทำอะไรให้ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันถึงต้องออกมาเป็นกฎเกณฑ์ระหว่างโลก แต่ท่านคงเข้าใจดีกว่ากระทั้งวันนี้ว่า ไขความหลากหลายทางชีวภาพถูกแปรเป็นเงินโดยผ่านทางกระบวนการทางด้านการจัดสิทธิบัตรต่าง ๆ นะครับ แต่ที่คอนเวนชันไม่ได้พูดถึงการจัดสิทธิบัตร พูดถึงเรื่องการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ เราก็ดูแล้วประเทศไทยปรากฏว่าตัวเลขออกมาอย่างชัดเจน ประเทศไทยเราอยู่ในทอปปิคอลโซน ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย

ทุกวันนี้ไปถามสหรัฐ ยังไม่ยอมเรคทีไฟคือไม่ยอมเข้าอนุสัญญาเนี่ย เพราะตัวเองยังไม่มี ความหลากหลายทางชีวภาพแต่ไปเอาพันธุกรรมต่าง ๆ ของคนอื่นมาต่อยอดแล้วก็จดทะเบียน มองตัวคอนเวนชันในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพก็ดี มองเรื่องการแปรเปลี่ยนบรรยากาศโลกซึ่งวันนี้ทุกคนต้องพูดกันก็ตาม เพราะฉะนั้นก็พูดกันเมื่อ 1992 การปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะบรรยากาศโลกและ อีกอันที่สำคัญแต่ว่า เราก็กังไม่ได้ยกขึ้นมาคือการแปรเปลี่ยนเป็นทะเลทราย หรือเรียกว่า เดสเซอร์ทิฟิเคชัน คอนเวนชัน (desertification convention) ตัวนี้เนี่ยมีกฎหมายอีกข้อหนึ่งที่ต้องตอนนั้นก็ถามกฎกติกาวันนี้ต้องเข้า 190 แน่นอน ก็คือถ้าหากประเทศไทยเป็นต้นเหตุของการที่จะทำให้ประเทศลาวหรือประเทศใกล้เคียงเพื่อนบ้านเรานั้นเกิดการแปรเปลี่ยนสภาพ เป็นทะเลทรายหรือแห้งแล้ง เช่น เราตัดป่าต้นไม้ต่างๆ มากมายและผลกระทบพิสูจน์ได้ว่าจากการตัดป่าต้นน้ำ ทำให้ประเทศลาวนั้นเกิดแห้งแล้งขึ้นมา เราก็กัง ครอส-บราวดารี อิมมิเกรชัน ต้องรับแรงงานข้ามถิ่น ที่กรณีเขาหากินกันเนี่ยะ อันนี้เนี่ยะดีความกันอยู่นาน แล้วหลายประเทศก็ไม่แรคดิฟาย ตรงจุดนี้ ผมพูด 3 คอนเวนชัน แล้วยังมีต่อเนื่องมาอีกในเรื่องของอะไรอีกมากมาย ที่ออกมาเป็นวิทยาทาน ดูที่ตัวมันเองเมื่อปี 92 เหมือนกับว่า...อ้อ มันเป็นพวกอนุรักษ์ดูเรื่องอะไรต่าง ๆ ทางฝ่ายกระทรวงเกษตรก็รับมาอย่างเต็มที่ ศึกษาต่างๆ สร้างขนะทำงาน สัมมนาต่าง ๆ แต่พอปี 1992 ข้อตกลงดับบลิวทีโอ ได้ อินเซิร์ส 3 เจอนไซ ที่เราตอนนั้นเราแทบจะไม่รู้เรื่องเลย อย่างที่ผมยกตัวอย่าง เราก็กังคิดว่าตอนนั้นผมโดนมอบหมายให้ไปเจรจาเรื่องของสินค้าเกษตร มันก็แค่อุดหนุนการส่งออก อุดหนุนภายในประเทศต่าง ๆ ที่เราทำได้เพราะเป็นประเทศเกษตร แต่จริงๆ แล้วประเทศตะวันตกได้แลกเจอนไซ อันนั้นกับเจอนไซสำคัญ เช่น ข้อตกลงทางด้านการคุ้มครองด้านเศรษฐกิจ ข้อตกลงทางด้านการคุ้มครองในเรื่องของการลงทุน และข้อตกลงที่

เกี่ยวข้องกับเทรด แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ ถูกยกขึ้นมาเมื่อสิงคโปร์ มินิสเตอร์ มิตติง การประชุมระดับรัฐมนตรีที่สิงคโปร์ หลังจาก ริโอเดอจาเนโร แล้วก็ปัจจุบันยังหาข้อสรุปไม่ได้ แต่สิ่งที่ท่านเห็นก็คือว่า อยากรู้ จากข้อตกลงที่ ริโอเดอจาเนโร 1992 ต่อมาด้วยตามข้อตกลงดับบลิวทีโอ ปี1994 เรายังเห็นอย่างชัดเจน ว่าประเทศตะวันตกได้วางยุทธศาสตร์ของการที่จะดูแลเศรษฐกิจโลกไว้แล้ว ตั้งต้นปี 1990 เขารู้ว่าเราเนี่ย เขารู้ประเทศอย่างเรา เขาแข่งขันการกับเรา ในการผลิต อย่างที่ค่อยๆแข่งขันกับอังกฤษ เขาทำไม่ได้ แรงงานเราถูกกว่า สกิล ของเรา ความถนัด ความเป็นฝีมือ ฝีมือของคนในภาคเอเชียเนี่ย ดีกว่าคนยุโรปเยอะ

เพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ย เขารู้ว่าแข่งไม่ได้ เขาจึงวางกฎเกณฑ์ ข้อที่ 1 ต้องดูว่าเวลาเขาทำประโยชน์อะไรจากทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเขามีอย่างน้อย แต่เขาต้องการสงวนไว้ ต้องใช้อย่างที่ตามที่ ทิศทางที่เขากำหนด ผมเคยเปรียบเทียบครบว่า ถ้าไปสวนลุมพินี แล้วมองขึ้นไปที่ ดึก ดลิตธานี แล้วเห็นฝรั่งจับน้ำชา เราก็อยากจับน้ำชาเหมือนเขาบนดึกสูง ที่เป็นวัตถุ แต่ในขณะที่เดียวเขามองมาที่สวนลุมพินี เขาเห็นคุณค่าของต้นไม้ และอีกขีเจเนที่ให้เราจับน้ำชาด้วยความสบายใจ เขาจึงสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมา ทำยังไงให้เก็บในป่าและให้พวกเราเนี่ยเป็นคนทำสินค้าขึ้นไป แล้วเขาก็สร้างมูลค่าบนการบริการ บนทรัพย์สินทางปัญญา บนการลงทุน (แคปิตอล) ก็ ดูมา แล้วก็เข้าใจว่าเวลาเขาเขียนคอนเวนชัน แต่ละอันเนี่ย เขาวางแผนนะ สะ เชื่อมโยงกันมา เริ่มด้วยทรัพยากร เริ่มด้วย คอนเวนชัน ยังไม่จบ ต่อมาในปี 1996 มีอีก 2 คอนเวนชัน แต่ 2 คอนเวนชัน นี้ไม่ดังเท่าไร ซัมมิต 2 อันนี้ไม่ดังเท่าไร ก็คือ ซัมมิต ที่ โคเปนเฮเก้น ตอนนั้นคณะทำงานนายกรัฐมนตรี ท่านชวน หลีกภัย ไปร่วมด้วย ก็คือการกำหนดในเรื่อง ของ โขเชียล คอนเวนชัน ทั้งหลาย ก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับ ที่ศึกษาขณะนี้ ก็คือเรื่องของการใช้สิทธิของการใช้แรงงานต่าง ๆ จะเห็นว่าเขาเองพยายามจะออกกฎของเขาไปวางไว้ตาม คอนเวนชัน ไปตามซัมมิต ทั้งหลาย และสุดท้ายก็คือ ที่ FAO คือ food security summit คือ ความมั่นคงขณะนั้น

ใน 4 การเปลี่ยนแปลง อันนี้คือการที่เราเรียกว่าการสร้างผลของโลกให้ขึ้นมาใหม่ ผมลืมไป ใน trade and service ในปี 1992 นั่นก็คือในข้อตกลงทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการปรับมาตรฐาน ปรับกฎเกณฑ์บาเซล 2 ต่างๆ ของทางด้าน การเปิดเสรีทางด้านการเงิน ซึ่งขยายตัวจากตลาดการเงิน การขายแบบธนาคารธรรมดา ก็ไปสู่ตราสารหนี้ แล้วก็สู่การเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศ 4 คอนเวนชัน ที่เกิดขึ้นมา 4 ซัมมิต ที่เกิดขึ้นมาประเทศต่าง ๆ ที่เข้าไปอยู่ใน ภาคี ก็ต้องแก้กฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องเพื่อเป็นภาคี โดยบางประเทศก็ล้มตัวไป ใ้อการที่จะขยายตัวทางด้าน การค้าเปิดเสรีทางด้าน เซอร์วิสต่าง ๆ โดยไม่มีความพร้อม หรือว่าฐานของประชากรนั้นรับไม่ได้ ก็จะเกิดปัญหา อย่างที่เราเห็นขณะนี้ เราเอง เอ็กซ์พอร์ต ลบไป เดือน พฤศจิกายน เดิม เชื่อว่าฐานมีการปรับนิดหน่อย เพราะว่าปีที่แล้วการส่งออกเดือน พฤศจิกายน สูง ถ้าดูใน มองในตัวเลข ซึ่งก็น่าจะติดลบลง แต่ติดลบ ก็ยอมรับแน่นอนว่าติดลบ แต่ถ้าดูประเทศที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ย เกาหลี หรือ ไต้หวัน ที่เราเคยชื่นชมเขาวามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเนี่ย เขาติดลบเกือบเท่าตัวของเรา และติดลบมาก่อนเรา 3 เดือนแล้ว เรายังโชคดีที่เรามีสินค้าเกษตร เรายังโชคดีที่เรามีความมั่นคงอาหาร



เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ย เวลาเราดูไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กฎเกณฑ์ของโลกได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วเมื่อเกือบ 15 ปีที่ผ่านมา คำถามอันแรกที่ต้องถามกลับมาที่ตัวเรา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ เรามีความเข้าใจ เรามีความรู้ ในข้อตกลงและเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างประเทศเหล่านั้น ที่วันนี้เราถูกนำมาใช้แล้ว แล้วก็ก็มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศมากน้อยแค่ไหน เสร็จแล้วหลังจากคอนเวนชัน 3 คอนเวนชัน ที่เกิดขึ้น สิ่งที่เป็นการตอบโต้กันก็เกิดขึ้นเมื่อ ไนนี้อีเลฟเว่น 10 ปี ก็คงจะอยู่ที่ปี 1997 หลังไทย....นิดหน่อย ปี 40 การเกิด ไนนี้อีเลฟเว่น ที่สหรัฐ ในสมัย บุช บุช ก็



6 ปี เองนี้ 5 ปี ประธานโทษครับ ผมตัวเลข ...ระหว่างปีไทย กับ ปีฝรั่ง ไนน์อีเลฟเว่น มันก็อยู่ 4 ปี 7 ปี 8 ปี ได้แล้วนะสะ เพราะบุขเป็นประธานาธิบดีรอบที่ 2

8 ปี การเปลี่ยนแปลงของ ไนน์อีเลฟเว่น ท่านสังเกตให้ดี ๆ ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการสร้างให้เกิดผู้ก่อการร้าย หรือว่า เทอร์โรริสต์ ของโลก แต่ถ้าวิเคราะห์ให้ลึก ๆ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของทวีป มีหลายบทความวิเคราะห์ไว้ครับว่า การที่เขาตั้งใจจะไปโจมตี เวสต์เทรต นั่นคือสัญลักษณ์ของทุนนิยมของสหรัฐ แต่ผลที่ตามออกมาของ ไนน์อีเลฟเว่น เขา คือกระดุกหวาดสหรัฐ ให้สหรัฐเนี่ยขยายรูปแบบ ของการเกิดสงครามเต็มรูปแบบ เขารู้ผมเข้าใจว่า เขารู้ถึงความอ่อนแอของโครงสร้างเศรษฐกิจสหรัฐพอสมควร แล้วเขาก็รู้ระบบการเมืองของสหรัฐ ในระบบบริพาลิกัน ว่าถ้าเขาทำลายซิมบอлик ของการเป็นแคปปิตอลิสต์ ของสหรัฐ การตอบโต้ของสหรัฐก็อย่างที่เห็น การตอบโต้ของสหรัฐ ถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจ เป็นปีที่สหรัฐเริ่มมีดับเบิล เดฟฟิซิต ก็คือการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ในแง่ของไม่ทำให้เกิดกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจ ก็คือการทำสงคราม เขาเองทุ่มงบประมาณทางด้านสงคราม ผมไม่มีตัวเลข แต่ว่าในช่วง 6-7ปี ที่ผ่านมา สหรัฐเองเนี่ยะ ที่เราพูดถึงขาดดุลแฝด คือขาดดุลทั้งในเรื่องของการค้า ขาดดุลทั้งในหมวดของงบประมาณ สหรัฐสร้างหนี้ขึ้นมาเกือบ ในปี 90 สหรัฐมีหนี้อยู่ 15 ล้านทริลเลียนดอลลาร์ ตอนนั้นสหรัฐมีหนี้ขึ้น 16 ทริลเลียนดอลลาร์ ช่วง 10 ปี นั้นหมายความว่า หนี้เหล่านี้เนี่ยะ เหมือนกับที่ โนเบิลไพร์ซ มาพบกับเราเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว ใ้การขาดดุล 16 ทริลเลียนที่เป็นหนี้สหรัฐ รวมทั้งราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากราคา 50 เหรียญต่อบาร์เรล โดยเฉลี่ย ในช่วง 2ปี อีกเกือบ 5 ทริลเลียนดอลลาร์ คือประมาณ 20 ไมค์บิลเรียล คือ ทริลเลียน คือ 1,000 ของ บิลเรียล ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะสหรัฐก็คือพิมพ์กระดาษเขียวออกมา พิมพ์ธนบัตรออกมา

1. จากที่เห็นอย่างชัดเจนคือการไปรงภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่จริงเขาควรจะเชิญประเทศไทยไปสอนเขานะ ว่าตอนที่เราไปงเมื่อปี 40 เนี่ยเราแก๊งใจ เขาไปงขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ไปผ่าน แต่ว่าเขาทำ เขาทำด้วย เขามีความรู้ แต่เขาอาจจะขาดคุณธรรม เขาเอาไปหมุน 2 รอบโดยผ่าน พวก ธนกิจต่าง ๆ ไปหาเรตติ้ง ต่างๆ แล้วก็ออกไป สิ่งเหล่านี้เนี่ยะ ประเทศที่ต้องรับก็คือประเทศ ที่เราเรียก อิมเมจจิ้งครันทรี ที่ไปถือกระดาษ ที่แวลกำลังลงมานั้นคือผลที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่กำลังจะต่อเนืองนะครับ อันนั้นเป็นตัวหนึ่งในเรื่องของ กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 10-15ปีที่ผ่านมา ตัวที่ 2 ที่ผมอยากจะชี้ให้เห็น แล้วก็ เป็นข้อหนึ่งที่ต้องศึกษาและต้องเตรียมพร้อม ญ่ปุ่นเตรียมพร้อมมานาน แต่ก็ยังขนาดนั้นเขาก็ยังมีปัญหา ก็คือโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เรื่องนี้เวลาไปพบกับทางคุณครู คงจะเข้าใจแต่เวลาไปพบกับนักเศรษฐศาสตร์ที่ไร นักเศรษฐศาสตร์ดูไม่เข้าใจ แต่ในความวิเคราะห์ของสภาพณ์ขณะนั้นมองว่า โลกขณะนี้ ณ ปี ปัจจุบันเรามีผู้สูงอายุที่เกิดกว่า 60 ปี อยู่ 670ล้านคน แต่ในช่วง 10-15 ปีข้างหน้าเนี่ยะจะเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวคือประมาณ 1,200ล้าน ประเทศไทยวันนี้มีผู้สูงอายุอย่าง ที่เพิ่งคำนวณเรื่องเบี่ยสูงอายุ วันนี้เรามี 7ล้านคนสะ แต่ในอีกประมาณ12ปี ข้างหน้า ปีนี้ 2551 อีก 15 ปี ข้างหน้า เราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว 7ล้านคน เป็น 14ล้านคน แล้วทำยังไง ถ้าวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยะ น่ากลัวมาก น่ากลัวอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 ก็คือถ้าไปดูของเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามา แล้วเรียนท่านอธิบดีตรงว่า ตัวเลขอาชญากรรมในเรื่อง ยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนเนี่ยะ เยอะมาก และพุ่งสูงขึ้นมาก ก็น่ากลัวว่าคนจะเข้ามาในภาคแรงงาน ซึ่งจะเป็นตัวผลิตให้กับซัพพอร์ด ให้กับตัวของผู้สูงอายุนั้น มีคุณภาพที่ด้อยลงแล้ว จำนวนน้อยลงไม่ว่า แต่คุณภาพด้อยลง เหตุผลก็มาจาก 1.ขาดกระบวนการอบรมในลักษณะของครอบครัว วันนี้เนี่ยะครอบครัวเดียว เราอยู่แบบ อย่างที่นี้ผมรู้จักคุณสรารุช ตอนเป็น สนช.ด้วยกัน แต่ก็ป็นน้องโรงเรียนเซนต์ดิวกัน คยุกันแล้วรู้ว่าคุณสรารุช ถูกอบรมขึ้นมาจากรอบครัวที่มีความอบอุ่น แต่วันนี้เนี่ยะไปอีสาน เดินไป 10 บ้าน จะเจอ1บ้านเนี่ยที่ลูกอยู่กับพ่อแม่ ถ้ามคนในกรุงเทพฯ วันนี้ มีบ้านใครบ้างที่ยังอยู่ปู่ย่า ตายาย และหลาน ถ้ามเจนเนอร์เรชั่นในบ้านดู เดียวนี้ จากการสำรวจลดลงจากเดิมที่เคยมี 60-70% เหลือเพียง 30% ปัญหาคือเรียนแต่โรงเรียนครับ แล้วก็ไปสยามสแควร์ ดิวเข้มเพื่อให้ได้เอ แอร์รับคณิตศาสตร์อังกฤษ แต่ไม่รู้ด้านศิลปะเลย เมื่อ

วานดร.ประทีนไปมูลนิธิไทยผมก็ต้องดูแลอยู่แล้ว มันขาดการอบรมลักษณะบ้าน วัด โรงเรียน ด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณภาพของคนที่จะเข้าไปในสังคมขณะนั้น ที่จะรองรับผู้สูงอายุ เริ่มได้

ประเด็นที่สอง สังคมไทย อยู่ในลักษณะของที่เราเรียกโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) การประกันเชิงสังคมอยู่บนระบบของเรียกว่าพ่อ แม่ ลูก หลาน การถ่ายทอดของทรัพย์สินต่างๆ ในระบบไทยก็คือ มรดกตกให้แก่ลูก ถ้าคนจีนลูกคนโตต้องดูแลกิจการ เพื่อดูแลครอบครัว เพราะฉะนั้นครอบครัวคือระบบโครงสร้างคุ้มครอง (Safety Net) ของสังคมไทย แต่วันนี้เราไม่พร้อม แล้วแถมยังกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวไปอยู่คอนโด ทิวกระเป่าไปอยู่คอนโด ผมถามชาวบ้านที่เดินอยู่ที่อีสานด้วยกัน เดี่ยวสงกรานต์ ปีใหม่ก็กลับ โอ้ย มันกลับมามันก็แข่งกันว่าใครจะมีรถปิกอัพใหม่ กลับมาแล้วก็กินเหล้าไม่เห็นดูแลพ่อแม่เลย

เพราะฉะนั้นระบบของครอบครัวที่เราเรียกโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) กำลังเปลี่ยนแปลงไปบนโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนไป เรามีความพร้อมหรือรองรับ เพราะว่าฐานวัฒนธรรมเดิมของเราโดนรองรับโดยระบบของครอบครัว แต่ระบบประกันสังคมสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต พี่ชুমจะให้ผมซื้อ แอลทีเอฟ อาร์ทีเอฟ มีเงินสะ แต่ไม่มีลูกหลาน มันคนละอย่าง

และอันที่สองด้วยการแพทย์ของเรานะสะ ที่ดีขึ้นทุกวัน ๆ ท่านเตรียมเงินไว้เลย อย่างไรก็ต้องเสี่ยงเขาไม่ปล่อยให้เรานอนหลับ คนที่นอนหลับแล้วไม่ตื่นไปเลยนี้มีบุญที่สุด เพราะฉะนั้นคอร์ส 2 คอร์ส ที่เราต้องแคร์ การดูแลเรื่องสุขภาพ จะสูงขึ้นสูง ๆทุกวัน เพราะเทคนิคทางการแพทย์ แต่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน เพราะว่าตอนที่รายงานฐานะเศรษฐกิจ ปรากฏว่านักศึกษาที่สอบได้แพทย์ แล้วไม่เรียนมีกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็แนวโน้มของแพทย์เองที่ไม่ยอมประกอบอาชีพแพทย์ เนื่องจากกฎหมายที่ไม่เอื้อ เพราะว่าเราใช้นิติรัฐเข้ามา เขาโดนฟ้อง เพราะฉะนั้นวันนี้ไปที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด ไม่ใช่เด็กเขาไม่อยากรักษา เขาอยากแต่เขาไม่สามารถเสี่ยงในการที่เราไม่มีวิสัญญีแพทย์ที่พอ หลากๆ อย่างเป็นทางการเปลี่ยนโครงสร้างที่เราต้องดูในเรื่องของกฎหมาย ดูทั้งตัวของวัฒนธรรม

สุดท้ายในเรื่องกายภาพของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป ดูตัวเลขแล้วน่าตกใจนะครับ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา คือย้อนหลังกลับไปที่ผมพูดถึงปี 1990 2010เมื่อกี้ ตัวเลขของอุทกภัย ภัยธรรมชาติ เพิ่มขึ้นจากพันกักร้อยครั้ง เขามีเกณฑ์วัดว่ามี ดิสแอสเตอร์ขนาดไหน เพิ่มขึ้นเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ ถึงขณะนี้ตัวเลขล่าสุดที่ผมมีในมือ 2500 มีภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ที่โดยเฉลี่ยประมาณ 1900 ครั้งต่อ ที่มีรายงานแผ่นดินไหว เพิ่มขึ้นเป็น 2700 หรือเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น ไม่ต้องไปมองโลก มองประเทศไทย ท่านก็คงรู้อันนี้ น้ำท่วมแล้ว น้ำท่วมอีก หนาวแล้ว หนาวอีก แล้วเราก็เจอ อย่างไม่รู้จบเราก็แผ่นดินไหว ที่เรายังไม่ลืมในปีที่พม่าหรือแผ่นดินไหวที่จีน ที่รอบๆ ใกล้ตัวเราเข้ามา ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกที สีนามิ ฉลอง 4 ปี ผมเป็นเลขาธิการพัฒนา ก็คือสินามิ ที่เราไม่เคยคิดก็เจอ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎเกณฑ์ของโลกเรามีความรู้แค่ไหน เราตามทันแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงในเรื่องตัวของทรัพยากรธรรมชาติ ที่เราต้องอาศัย 3 หลัก นั่นนะครับ มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพราะฉะนั้นท่านคงสบายใจขึ้นนะครับว่า สิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปคือปี 52 มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่กะพืดหนึ่ง ของโลกเท่านั้นเอง คือ แต่แน่นอนมันมีผลกระทบต่อภารกิจของเรา ต่อการดำเนินชีวิตของเรา แต่ขณะนี้ถ้ามองไปในระยะยาว แล้วย้อนหลังกลับไปดูในเรื่องกฎเกณฑ์ ดูเรื่องโครงสร้างอายุของประชากร ดูเรื่องของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านจะเห็นว่าก็ต้องเตรียมตัวกันอีก ไม่ใช่เฉพาะปี 52 อันที่สอง ที่อยากจะพูดถึงก็คือของประเทศไทยเอง สมัยคุณหญิง ย้อนกลับไปในประเทศไทยอย่างที่ผมเรียน ภาคเกษตรเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุด เราเคยสร้างรายได้จากภาคเกษตรของเรา รายได้ 100 บาท เราได้ ถึง 10 บาท แล้วเราก็ผลิตของต่างๆ แป้ง สมุนไพร ส่งออกบ้าง ไม่ส่งออกบ้าง ก็ซีก 30 บาท นอกนั้นก็เป็นการส่งออก การท่องเที่ยว ในสมัยก่อนประเทศไทย ก็ไปๆ มาๆ นักท่องเที่ยว ได้ 3 ล้านคน 5 ล้านคน ก็ดีใจแล้ว เดี่ยวนี้ไปถึง 15 ล้านคน ตอนนั้นก็ทำรายได้

ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ภาคธุรกิจ ในแง่ของการธนาคารก็คงมีอยู่ไม่กี่แบงก์ ก็ทำอยู่ ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ แล้วก็พวก ยี่ปั่ว ซาปัว โสเซลทั้งหลาย เดียวนี้กลายเป็น เทส โกโลดัส ก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 เปอร์เซ็นต์

ปรากฏว่าล่าสุดรายได้ของภาคเกษตรลดลงต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ผมไม่อยากบอกตัวเลขเพราะ ตัวเลขยังถกเถียง อยู่ระหว่างรายได้ที่เป็นภาคอุตสาหกรรมเกษตร กับภาคเกษตรจริงๆ แต่ถ้าคิด ในภาคเกษตรจริงๆอยู่ระหว่าง 5-6 เปอร์เซ็นต์ คือเป็นตัวของ ข้าว มัน ยาง ยังไม่นับ ปลา ประมง เราไปพึ่งพาในภาคอุตสาหกรรม ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงสร้าง เศรษฐกิจ เพราะว่าเราส่งออกไม่ได้ ภาคโรงงานทั้งหลายจะโดนกระทบ แล้วก็จะเริ่มส่งผลกระทบเข้ามาในประเทศอย่างแรง

ปี 40 มันโดนหนักที คือ โดนนี้อคเอาท์ เพราะปิดโรงงาน ไม่มีเงิน แบงก์ล้ม แต่ปี 52 ที่เรากำลัง จะเจ๊งก็คือการชะลอที่สุด แต่ว่าก็จะมีโอที จะเริ่มเลยอ้อบ้าง บางส่วนวันนี้ เมื่อวาน สำนักงานสถิติก็ประกาศมา 7 หมื่น แต่จริงๆ 7 หมื่น มันมีแรงงานว่างงานธรรมชาติอยู่แฝงอยู่ด้วย ภาคธุรกิจที่เป็นตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ โป่งขึ้นมาจากที่เดิม 1-2 เปอร์เซ็นต์ วันนี้ไป 5-10 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เวลานั้นตกลงเมื่อวานคริสต์มาส เทดมันอยู่แค่ 6 พันล้าน เราถูกต้องเทดในวันปกติ 2 หมื่น - 3 หมื่นล้าน ภาวะปกติ แต่ช่วงหลังเนี่ย พอนั้นก็อยู่ที่ นโยบาย บุษ ออกมา จะช่วย หรือไม่ช่วย รถยนต์ก็เหี่ยวลงไปซั๊กพักก็ขึ้นมา เพราะฉะนั้นค่า คอมมิชชั่นต่างๆ เหล่านี้ อยู่ในภาคการเงินเป็นรายได้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง ก็คือพุดงายๆ ครัว วัน นี้เนี่ย โครงสร้างของเศรษฐกิจไทย ก็ถูกเปลี่ยนจากที่เคยมีภาคเกษตรเป็นภาคหลัก มาเป็นภาค บริการ เช่น เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องของการใช้ เรื่องของการท่องเที่ยวที่อยู่ในรูปของ โรงแรม และร้านอาหาร ในรูปของสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ แล้วก็เรื่องของการค้าปลีก และค้า ย่อยซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าตัวในช่วงที่ผ่านมาก็เกือบ 20 เปอร์เซ็นต์

คำถามผมว่าแล้วไง โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยก็ดี อย่างนี้ เปลี่ยนเป็นพวกอุตสาหกรรมมันก็มีความเสี่ยงน้อยลง เปลี่ยนพวก ภาคบริการก็ดีแต่ถามว่ากฎเกณฑ์ของการผลิต กฎเกณฑ์ของ การลงทุน กฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงภาคการเงินต่างๆ ใคร เป็นผู้กำหนด ผมกราบเรียนว่าถ้าจะดูการเปลี่ยนแปลงต้อง กลับไปดูย้อนหลัง ที่ผมเรียนตั้งแต่ปี 92-94 ถูกประเทศตะวันตก เป็นผู้กำหนด ถึงแม้รายได้เราจะได้มาก็จริง เราเองในฐานะคน ไทยก็จะได้ส่วนแบ่ง ในส่วนที่เป็นแค่ค่าแรงงาน อย่างดีก็ ผู้จัดการแต่ว่าคนที่เงินเจ้าของทุน คือทุน คือประเทศตะวันตก จะได้ส่วนแบ่งมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ ก็สรุปว่ายังโชคดีที่เกษตรเราไม่หดลงมากนะครับ ถ้าหดลงมากเหมือนกับ ไปเหมือนในเรื่องของประเทศอื่นๆ ที่แทบว่าเกษตรหายไปเลย ความคุ้มกันของเราก็คงจะ น้อยลงไปเรื่อยๆ



อันที่สอง ในเรื่องของโครงสร้างของประเทศไทย อย่างที่ผมเรียนนะครับว่า ตัวเลขในช่วง 10 ปี ตัวเลขของคดีต่างๆ แล้วอยู่กลุ่มวัยรุ่น เพิ่มเกือบเท่าตัว ในปี 2541 คดีทางด้านยาเสพติดสมัยนั้น มีแค่ ประมาณ 5,897 ราย เฉลี่ย เดียวนี้ขึ้นมาเท่าตัว 1 หมื่นราย การบริโภคสุราเห็นแล้วตกใจ ปี 2500 ย้อนหลังไป เท่าที่มีตัวเลข เคยดื่มอยู่ 722 ล้านลิตร เมื่อปี 2535 วันนี้ 2549 ตัวเลขที่เก็บอยู่ นั้นเพิ่มมา 3 เท่า 2,480 ล้านลิตร ต่อปี

แต่ที่สำคัญที่สุด จากเดิมที่เราเป็นห่วงทางด้านสาธารณสุขว่าเรายังขาดพวกสารอาหารเราเป็น ห่วงเรื่องการเป็นโรคอหิวาตกโรค หรือไข้เลือดออกนี้ พุดไม่ได้ไข้เลือดออกกำลังกลับมาแล้วนะ ฮะ ตัวเลขเพิ่มสูงมากช่วงหลังๆ มีฝนตกผิดปกติ มี 4 โรค ตอนนีโรคเหล่านั้น เริ่มลดลง เริ่มควบคุม ได้ คือโรคติดต่อที่ควบคุมได้ แต่มีอยู่ 4 โรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ แล้วตัวเลขนานกลัวมาก แล้วเกิด

ขึ้นมาจากการบริโภคอาหารที่เกินกว่าความจำเป็น ก็คือโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดัน อันนี้เป็น 4 ที่อุปฮิต ผมอยู่ในตระกูลหมอ คุณพ่อเป็นหมอ พี่ชายก็เป็นหมอ อยู่มาอายุ 53 แล้ว ก็ยังไม่เห็น มะเร็ง อย่างมากก็เพื่อนพ่อ หรือใกล้ๆ คุณพ่อเสียไปเมื่อปีที่แล้ว มะเร็งตับเป็นหมอ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวเฉียว เสียไปด้วยมะเร็งตับ แต่อายุ 88 นะครับ

เสร็จแล้วเริ่มเห็นญาติต่างๆ วันนี้ท่านถาม ท่านต้องรู้ เพื่อนท่านต่างๆ มันใกล้ตัวเรามาทุกที มันเริ่มจากเบาหวาน มันเริ่มจากความดัน เพราะว่ากรบริโภคอาหารของเรา ซึ่งไปกับภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ที่ไม่ได้พบคุณค่า อันนี้ ก็เช่นเดียวกันเพราะเราไม่ยึดวัฒนธรรมเดิมที่เราต้องบริโภคอาหารในตำราอาหารเดิมๆ ของไทย อย่างเช่น น้ำพริกปลาทุ ซึ่งจะมีความหลากหลายของอาหาร เราคิดว่าตำราอาหารไทยก็คืออร่อยอย่างเดียวไม่ใช่ แต่ผมก็เข้าใจว่าตำราอาหารไทยนั้นถูกสร้างมาเป็นพันปีซึ่งได้รวมของผู้เอาประสบการณ์ต่างๆ ใส่เอาคุณสมบัติต่างๆ ทั้งเป็นการป้องกันโรคเป็นอะไรต่างๆ เนี่ยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้เราให้บริการด้านสาธารณสุขฟรีโรคเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคความดันเนี่ยช่วงพ.ศ. 2542 มา 2549 ช่วง 7 ปี เพิ่มจาก 216 เป็น 659 เครสต่อแสนคน มะเร็งนี้เท่าตัวครับจาก 67 เคสเมื่อ 2542 เป็น 124 เคสต่อแสนคนในปี 2549 อันเนี่ยมันเป็นตัวที่ ผมบอกนอกจากเอทจึงแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็เริ่มสูงขึ้นอย่างมาก

เพราะฉะนั้นในส่วนนี้โครงสร้างในประเทศของเรานอกจากเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากเกษตรเปลี่ยนจากการค้าปลีกค้าขายย่อยต่าง ๆ ที่เราดูแลเองโดยมีส่วนแบ่งจากต่างประเทศมากขึ้นการเปลี่ยนไปสู่สังคม การผลิต ส่งออก เพราะฉะนั้นเมื่อโลกสุขเราก็ถึงแม้ว่าวันนี้การเงินเราจะมีภูมิคุ้มกัน แบนก์เราก็ไม่ได้ถือ ฟิตโอทีเอสเพราะแบงก์ชาติเนี่ยพอโลกกฎเกณฑ์ตามหลักของตอนที่ชุมเป็นบอร์ดธนาคารก็รู้เรากำกับนำดูนะสะ ทำให้สามารถการเงินเรารอดพ้นจากการที่ไปถือคเคเรคเทอร์วัลเด็บบอบลิเคชัน (ซีดีโอ) สื่อวีอีโอทั้งหลายน้อยมากเราถึงแม้เราไม่ได้ผลกระทบทางด้านอื่น แต่เรากำลั้งจะได้ผลกระทบทางด้านเรียวเช็กเตอร์นะสะ เรื่องของโครงสร้างผู้สูงอายุซึ่งเราก็แปรเปลี่ยนในโลก แต่เราก็แปรมาในรูปของคุณภาพของเด็กที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป คุณภาพของครอบครัว โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มันมีตัวเลขที่ต้องระมัดระวัง

ที่นี้กลับมาถามว่าแล้วเศรษฐกิจไทยในปี 52 นั้น ทางสภาพัฒน์เนี่ยเป็นห่วงอะไร ขนาดนี้นั้นถ้าดูในลักษณะของโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ย สัญญาณที่น่าเป็นห่วงมี 3 สัญญาณที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน

ตัวแรกนะครับก็คือ อย่างที่คุณหญิงคุณนะครับ ภาคการท่องเที่ยวถูกผลกระทบเร็วกว่าที่เราคาดไว้มาก จากเดิมที่เราเคยมีอัตราการขยายตัวในภาคของโรงแรมและภัตตาคารร้อยละ 5-8% เมื่อไตรมาสที่ 3 เนี่ยลดลงเหลือแค่ .2% ไตรมาสที่ 4 ผมไม่พูดนะสะเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างเดี๋ยวจะว่าไปพาดพิงกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ จากการปิดสนามบินแนนอน การแคนเชิลไฟท์ล่อง ครับ ไตรมาสที่ 3 เนี่ยรวมแพกเตอร์ของรีเมนท์แล้วเขาก้ยังมาเที่ยวอยู่ในระดับแต่พอไตรมาสที่ 4 เนี่ยผมว่าติดลบแนนอน จันตัวเลขที่เราคาดการณ์ไว้ว่าปีนี้จะม้นักท่องเที่ยว 15 ล้านคน จะได้ซั๊ก 13 ล้านคน ก็โชคดีครับ

ส่วนปีหน้านะสะผมคิดว่าไทยเที่ยวไทยเนี่ยคือช่วยกันจริง ๆ เพราะผมเชื่อว่าสถานการณ์ของสหรัฐและยุโรปโดยเฉพาะในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเนี่ยหนักกว่าที่เขาคาดการณ์ไว้เยอะเมื่อเดือนที่แล้ว จะเห็นได้ว่าถ้าดูทีวีในขณะนี้มีการประท้วงทั้งที่ ได้หวัน เกาหลี ทั้งที่ต่างๆ มากมายเราไม่คิดว่าจะไปท้วงที่ เกาหลี ได้หวัน เร็วขนาดนี้เราคิดว่าน่าจะไปที่สหรัฐ หรือยุโรปมากกว่านี้ แต่ปรากฏว่าการว่างงานได้เริ่มกระจายตัวอย่างรวดเร็วเข้ามาในภูมิภาคนี้ด้วย เราเคยหวังว่าเงินจะเป็นตัวที่จะช่วยเราวันนี้ตัวเลขล่าสุด เอ็กซ์สปอร์ตเงินในเดือนสุดท้าย เดือนพฤศจิกายนติดลบเช่นเดียวกับเรา



ตัวที่ 2 ครับซึ่งเป็นตัวที่จะทำให้การขยายตัวนี้มีปัญหาก็คือ ภาคการก่อสร้างเพราะภาคการก่อสร้างดูแล้ว มันยังเกี่ยวอะไรกับภาคการก่อสร้างตัวเดียววันนี้มันติดลบมา 2 ควอเตอร์แล้ว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 การขยายตัวติดลบมา 3-3.4% ในไตรมาส 2 แล้วก็ 4.5% ในไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ก็คงจะติดลบไม่ต่ำกว่า 5% แต่ก่อนมาสภาพมันน่าจะเฟื่องฟู ผมว่าอย่างมากก็ไม่ได้สร้างบ้านเลยออฟแรงงานปรากฏไม่ใช่ ภาคก่อสร้างเนี่ยไปเชื่อมโยงหลายอย่าง ปูนซีเมนต์ เราดูยอดปูนซีเมนต์นี่เราไปดูจุดทะเบียนการก่อสร้างใหม่ติดลบหมด เมื่อไม่มีบ้านใหม่ เมื่อไม่มีการก่อสร้างใหม่สิ่งที่กระทบอันแรกเลยนะคือรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเขาไม่ซื้อหลอดไฟ เขาไม่เดินสายไฟ เขาไม่ซื้อแอร์ ที่บ้านขายแอร์ด้วยนะครับ คุณแม่ของเอื้อวิทยา ขายแอร์ด้วยรู้แล้วส่งลดอะไหล่ละ ไม่ซื้อแอร์ ไม่ซื้อไฟฟ้า ไม่ซื้อตู้เย็น ก็เลยนึกถึงคุณหญิงได้ตอนที่อยู่ สนช. หน้าวันศุกร์ผมชอบเปิดดูโฆษณาของไทยรัฐ เพราะจะมีเทสโก้ โลตัส คาร์ฟูร์ ตรงเลยครับวันนี้เลยออฟ ลดราคา ที่วี ตู้เย็น ลดหมดเลยคุณหญิง คุณกำไรเปิดหลายหน้าเลยลดราคา นี่คือสัญญาณเวลาดูตัวเลขเสร็จต้องประกอบของไทยรัฐดู

เห็นชัดเจนครับคอนเฟิร์มไม่ได้หมอดูนะว่าภาคเครื่องไฟฟ้าเนี่ยกำลังลงไม่ใช่ลงส่งออกอย่างเดียว แต่กำลังลงในประเทศเพราะเขาเริ่มลดราคาแล้วเขาไม่ต้องการตุนสต็อก กลับไปพลิกดูตัวเลขนำเข้าวัตถุดิบครับ เหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้าเดือนที่แล้วเนี่ยยังโตอยู่ครับยังโตอยู่แต่ว่าเพราะมันมีออเดอร์ส่งออกที่ไทยอยู่ในลักษณะที่เคยโต 20% แต่ตอนนี้โตแค่ 2% แล้วก็คาดการณ์ว่า ถ้าวาง มกราคงจะติดลบเพราะเหลืออย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลยออฟ เว้นตรงนี้แล้วสัญญาณภาคก่อสร้าง ถึงแม้ คอนทิวท์ขึ้น ภาคก่อสร้าง ตัวมันจะเล็กก็ตาม คอนทิวท์ขึ้นอยู่แค่ประมาณ 4% ของจีดีพีก็ตาม แต่ว่าไปสู่ภาคของเครื่องไฟฟ้า แอร์ เสร็จแล้วก็จะตามมาด้วย ดิวเรเบิลโปรดัก สินค้าคงทนประเภทอื่น คือเย็นแล้วมาที่สินค้าประเภทรถยนต์ ไม่มีบ้านใหม่คือไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ ซ่อมรถยนต์ 40 ตัวเลขการขายรถยนต์ร็อบลงเกือบ 50% แต่ตัวเลขอะไหล่เพิ่มขึ้นเกือบ 100% เพราะมาซ่อม เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราก็เริ่มเห็นว่าเป็นเซกเตอร์ที่ 2 ที่เราเป็นห่วงมาก นอกเหนือจากเรื่องของทองเที่ยว

แล้วเราก็มาวิเคราะห์อีกตัวหนึ่งซึ่งเรากำลังจะเห็นว่าจะเป็นปัญหาเพราะเราช่วยเรามาตลอดในช่วงปีที่ผ่าน คือ ภาคเกษตร ภาคเกษตรนั้นเนี่ยเคยขายข้าว คนงานที่บ้าน กลับบ้านขายข้าว ช่วงข้าวหมื่นห้า ถ้าม่วงวอดนี้กลับใหม่ บอกว่าไม่กลับแล้วถึงแม้ว่าเราแทรกแซงอยู่ที่หมื่นสอง ขณะนี้แล้วนะครับเก็บเกี่ยวไปแล้ว ภาคกลางเขาก็นั้น ยางพาราลดลงอย่างน่าดูเหลือ 35% นาวิดกมาก ภาคเกษตรช่วยเรามาตลอดที่โตมาช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 6.25% คือภาคเกษตรโตเกิน 3 พี่ชুমเราตกใจแล้วนะมันโตช่วยเรามาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กำลังจะมีปัญหา



เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจแหละครับว่าถ้านายกจะแถลงนโยบายวันจันทร์ พี่ต้องดู 3 ภาคเนี่ยเป็นตัวหลัก โดยเริ่มตั้งแต่สินค้าเกษตร เสถียรภาพราคา สินค้าเกษตร ดูเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหุรถจักรที่ดึงให้เกิดการขยายตัวการบริโภค แล้วก็ต้องดูเรื่องภาคการท่องเที่ยว แล้วก็ต้องมีมาตรการที่รองรับแรงงานต่างๆ เพราะวันนี้ผมเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวว่าการประท้วงของแรงงานมันเปลี่ยนแปลงไป ท่านรัฐมนตรีแต่ก่อนเนี่ยทาง ชุมชุมก็วอล์กเอาต์ไม่ทำงานอันนี้มันปิดถนน ปิดโรงงาน วันก่อนดูข่าว 6 เดือน โบนัสไม่เอาจะเอา 6 เดือนครึ่ง แถมเงินพิเศษอีก 40,000 ผมก็งั้น ไม่เอาพุดมากมันมีเน็ตเวิร์กอยู่ เดียวมาปิดสภาพพัฒนาอีก

เพราะฉะนั้น 3 ชิกนอล คือตัวที่ผมค่อนข้างเป็นห่วง แต่ผมก็ยังเชื่อเนาะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราเองในช่วงที่เรามีการขยายตัวเกินกว่า 5% มาในช่วง 4-5 ปี มาเนี่ย หนึ่ง สถาบันการเงินเรายังเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นสภาพคล่องของเงินยังมีอยู่ แต่วันนี้เอสเอ็มอีอาจจะบ่น ผู้ประกอบการรายย่อย

อาจจะบ่น เพราะว่าวันนี้บริษัทใหญ่ ๆ อย่าง ปตท. ปูนซิเมนต์ไทย ต่างๆซึ่งเคยไปหากู้เงินจากต่างประเทศในราคาถูก วันนี้ออกไปข้างนอกแห่งสะไม่มีกลับมาออกตัวบีอีในประเทศ ก็ดึงเงินก้อนใหญ่ ถ้าผมเป็นแบงก์ผมก็ไม่ปล่อยหรือครับ โชว์ช่วย ผมปล่อยให้ไทยรัฐไม่ดีกว่าหรือ เกรดดีดีกว่า ก้อนเงินใหญ่กว่า ความเสี่ยงน้อยกว่า ก็เลยทำให้เหมือนว่าสภาพคล่องมันขาดแต่จริงแล้วไม่ใช่ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% แล้วก็ตามแบงก์แบงก์ก็ลดลง ค่าเอ็มแอลอาร์ลงแค่ประมาณ 1.5% แต่ผมคิดว่าตรงจุดนี้คงมีมาตรการในการเสริมเข้าไป เพื่อเพิ่มสภาพคล่องโดยอาจจะต้องใช้แบงก์ของรัฐเข้าไปนำก่อน เพื่อแบงก์พาณิชย์ต่างๆ ตามในการเพื่อจะปล่อยสภาพคล่อง แต่ถ้าปล่อยอย่างเดียวโดยไม่มีการออสเปก ว่าเขาจะเอาเงินคืนมาได้ยังไงนั่นคือข้อสำคัญ

เพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลจะต้องขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐทั้งหลายที่เป็นตัวนำในเรื่องของการก่อสร้างทั้งหลายให้เดินให้ได้ในปี 52 ดูแลสภาพสินค้าเกษตร ช่วงว่างเนี่ยผมถามตรงๆ ว่าโรงงานก็ไม่อยากเลยออกพนักงานที่มีฝีมือ เพราะการที่เลยออกไปแล้ว แล้วเศรษฐกิจก็กลับมาการดึงคนฝีมือกลับมาแพงกว่า 2 เท่า หรืออาจจะหาไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโรงงานใหญ่ ๆ เองอย่างพวกญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าคนงานของเราเป็นพรีเมียมต่าง ๆ เนี่ยถือว่าเป็น สกิลเลเบอร์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สำคัญ ในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเขาก็กำลังจะเสริม ในวันจันทร์นี้เขากำลังจะเสริมเรื่องมาตรการที่จะให้ ระยะเวลาที่ว่างงานนี้ก็ไปบำรุงเครื่องจักรเมทอแดนซ์ เอาคนขึ้นมาฝึกอบรมให้มีสกิล ให้มีโนว์เลจมากขึ้น ผมคิดว่าถ้าให้โอกาส ให้มีนโยบายที่ต่อเนื่องจากภาครัฐวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 52 ไม่ยากที่เราจะ ผมยังเชื่อว่า 40 นั้นแหละมันดับเครื่องเลย มันดับเครื่องเครื่องไม่ดับแค่สะดุด ขออย่าให้ไอ้ท่อส่งน้ำมันมันมีคนมาตัด ผมคิดว่ายังไงผมก็ยังเชื่อว่าโอกาสที่เศรษฐกิจไทยติดลบนั้น น่าจะมีน้อยกว่าที่เราเหนื่อยเป็นบวกแต่คงไม่ได้บวกมาก เพราะภาคเกษตรผมยังคิดว่าถ้าดำเนินนโยบายดีๆ ชาวบ้านและชนบทมีเงินที่กระจายลงไปแล้วไทยสร้างตรงนั้นการหมุนเวียนของเงินในชนบทจะสูง ทั้งหมดเนี่ยผมก็ขอกราบเรียนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า มันอยู่ที่แต่ละตัวบุคคล อยู่ที่แต่ละธุรกิจว่าถ้าหลักตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าเราใช้หลักคุณธรรม ไม่โลภ ไม่มีโทษ โมหะ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีความเมตตา ใช้ความรู้วิเคราะห์ให้ชัดเจน และที่สำคัญที่สุดที่ขอกราบเรียนก็คือ ความเพียร เศรษฐกิจ ปี 2552 ถึงแม้เป็นปีที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันกำลังเกิดวิกฤติขึ้นมา ผมคิดว่าหลักนี้ ถ้าทุกคนยึด โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ในครอบครัว วางแผนในครอบครัวเราก่อนว่า เราจะมีรายได้อย่างไรในปีหน้า เราควรจะรู้ว่าเราใช้จ่ายอย่างไรในปีหน้า ในบริษัทก็ควรเตรียมว่า การลงทุนอันไหนที่ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ อาจจะชะลอไว้ก่อน

การใช้หลักวิชาในการวิเคราะห์ แล้วทุกอย่างก็จบลงที่ว่า เราต้องมีความเพียร ต้องต่อสู้ ถ้าวันนี้คิดจะรอให้รัฐบาลมาช่วย คิดจะรอให้ เอาเงินต่าง ๆ มาช่วย ผมคิดว่า....ขัดกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อน แถมต้องคิดไปด้วยซ้ำ เมื่อเราช่วยเหลือตัวเอง ได้แค่ไหนแล้ว แล้วเราเอื้อมมือ จะไปช่วยเหลือคนอื่น ๆ ที่เค้าต้องการความช่วยเหลือได้ ผมคิดว่าถ้าทุกคนคนไทยคิดอย่างนี้ 52 ก็ 52 เถอะครับ อีก 3 รีเมนต์เราก็ผ่าน ผมคิดว่าตรงจุดนี้ ตัวเลขผมก็รายงานไปแล้วนะครับว่า ตัวเลขสภาพัฒนต้องดูแล ว่ามันจะติดลบอย่างไร เราก็พยายามรายงาน

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือการระเบิดจากข้างใน แต่ละบุคคลแต่ละครอบครัว จะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน ที่สุดเท่าที่ทำได้ แน่จนครบรัฐบาลก็ต้องดูแล ในแง่ที่พยายามดูแลไม่ไห้ระดับมหภาคต่าง ๆ ให้มันทรงให้ได้ ที่สำคัญที่สุดที่ผมเรียนความต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญที่สุด วันนี้ความเชื่อมั่นก็ได้กลับมาระดับหนึ่งแล้ว ขอความต่อเนื่องสักระยะหนึ่งเพื่อให้วิกฤตินี้ผ่านไป ส่วนจะมาว่ากฎเกณฑ์ใหม่ก็มาว่ากัน แต่วันนี้มานั่งเถียงกันว่า มันช้า ก้อปปี หรืออะไร ผมคิดว่ามันจะสายเกินกว่าที่เราจะแก้ได้

ผมหวังว่าการบรรยายของผมวันนี้ ไม่ได้เตรียมมาในลักษณะที่เป็นตัวเลข แต่ผมคิดว่าหลักคิดที่อยากให้นำไปศึกษา โดยเฉพาะคุณครูต่างๆ ที่มาร่วมในวันนี้คือว่า ผมคิดว่าเรื่องของการ

เปลี่ยนแปลงของโลก เรื่องการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคม โครงสร้างของเรื่องต่าง ๆ ผมว่าคุณครูคงทราบอยู่แล้วว่า นักเรียนของท่าน ครอบครัวยุคต่าง ๆ ที่เขาอยู่มันเปลี่ยนแปลงไปจริง ๆ ถ้าได้มีการแลกเปลี่ยนตรงนี้ในระดับของนักเรียน ในระดับของพื้นที่ ผมคิดว่าเราจะได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ ผมเป็นห่วง ผมเรียนตรงๆ ผมเป็นห่วงเรื่องโครงสร้างของประชากร ผมเป็นห่วงของเรื่องของด้านสังคมของประเทศไทย ผมคิดว่าตรงนั้นมันวิกฤติมากกว่า วิกฤติเศรษฐกิจที่เรา กำลังจะเจอด้วยซ้ำไป ขอขอบคุณครับ

\*\*\*\*\*